



## ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

### เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๔)

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และหลายพื้นที่ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ที่อาจจะมีนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางกลับภูมิลำเนาในหลายพื้นที่ ที่อาจมีความเสี่ยงสูง และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สัปดาห์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และที่ออกเพิ่มเติมทุกฉบับ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ และเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งอาจมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังนี้

๑. งดใช้อาคารสถานที่ ที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

๒. การจัดการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบหมายงานให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work from home) ตามความเหมาะสม และให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

๔. กรณีที่อาจารย์และบุคลากรมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ศบค.) หรือจังหวัดกำหนดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

๕. ให้ผู้บริหารทุกระดับเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากพบกรณีปัญหาที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานต่ออธิการบดีทราบโดยทันที

/๖. กรณีที่มีปัญหา...

๖. กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง  
ประการใดมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่